

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Thực hiện Công văn số: 3784/SKHĐT-TH ngày 05/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai báo cáo cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của KHHĐQG 2030

1.1. Việc hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV (*Hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện KHHĐQG 2030 và các mục tiêu PTBV*).

Ủy ban nhân dân huyện tham gia ý kiến đóng góp Dự thảo các Nghị định, Thông tư có liên quan khi các cơ quan cấp trên lấy ý kiến.

1.2. Thực hiện lồng ghép các mục tiêu PTBV trong chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai lồng ghép toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên các lĩnh vực.

1.3. Cơ chế phối hợp và huy động sự tham gia của các bên liên quan trong thực hiện các mục tiêu PTBV

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các Sở, ngành cấp trên và các đơn vị liên quan, thực hiện tốt các nội dung nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

1.4. Về tăng cường năng lực trong thực hiện các mục tiêu PTBV (*Việc thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông, giáo dục nhằm tăng cường năng lực của cán bộ, công chức và nâng cao nhận thức của xã hội về các mục tiêu PTBV*).

Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, Hội nghị quán triệt về các mục tiêu phát triển bền vững.

1.5. Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV (*Tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu các mục tiêu PTBV; Hiện trạng số liệu thống kê các mục tiêu PTBV; Việc xây dựng, sử dụng các công cụ và hệ thống công nghệ thông tin hiện hành để thực hiện giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV; Công khai thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV*).

Thực hiện định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn của cấp trên theo từng loại văn bản yêu cầu.

1.6. Huy động nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu PTBV (*Huy động nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp, khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Hoạt động hợp tác quốc tế trong thực hiện Các mục tiêu PTBV*).

Thường xuyên huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nhân dân, doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho y tế, giáo dục trên địa bàn.

1.7. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện các mục tiêu PTBV:

Thường xuyên nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

2. Đánh giá tình hình thực hiện đối với từng mục tiêu PTBV

Theo Kế hoạch số: 1695/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai, huyện chỉ được giao phối hợp thực hiện các mục tiêu của chương trình, nên không đánh giá chi tiết nội dung này.

3. Biểu mẫu báo cáo

Tổng hợp nguồn tài chính thực hiện các mục tiêu PTBV năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn tài chính	Kinh phí (Tính đến thời điểm báo cáo)	Các mục tiêu/nội dung được thực hiện
Ngân sách nhà nước	88.038	Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới
ODA		
Khu vực tư nhân		
Các nguồn khác (nêu cụ thể): Huy động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp	4.292	Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới
Tổng kinh phí	92.322	

4. Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số: 1695/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai

4.1. Thực hiện Kế hoạch số: 1695/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 27/6/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1695/KH-UBND ngày 03/08/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả,

phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Tập trung các giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên công nhân viên chức và nhân dân về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường nguồn lực tài chính công thông qua việc nâng cao hiệu quả hệ thống thuế, tiết kiệm chi tiêu công; đổi mới quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch.

Huy động các nguồn lực xã hội cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, tập trung huy động các nguồn lực xã hội khác, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp, khu vực tư nhân cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của nhà nước để huy động các nguồn tài chính, đặc biệt là nguồn tài chính từ khu vực tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để bảo đảm tính tích hợp và lồng ghép của các mục tiêu.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước và phân bổ nguồn lực.

Tăng cường công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của huyện

4.2. Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp trên thực hiện 16 mục tiêu cụ thể được giao tại phụ lục kèm theo Kế hoạch số: 1695/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

5. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của huyện trong việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách của huyện để khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hành chính và các tổ chức chính trị, xã hội; giữa huyện và tỉnh trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để bảo đảm tính tích hợp và lồng ghép của các mục tiêu.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí: tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong phân bổ nguồn lực.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quý